

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : /SGTVT-KHTC

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

V/v trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần
du lịch cáp treo Vũng Tàu về chủ trương
đầu tư đề chắn sóng

Kính gửi: Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11440/UBND-VP ngày 16/9/2022 về việc giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 về kiến nghị của Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu về nội dung:

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho làm đề chắn sóng để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Sở Giao thông vận tải xin trả lời Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu các nội dung liên quan như sau:

Liên quan đến chủ trương cho làm đề chắn sóng khu vực cáp treo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6493/UBND-VP ngày 26/6/2020 v/v xử lý kiến nghị của Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu, Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 75/SGTVT-KHTC ngày 11/01/2021. Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh xem xét tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến của các sở ngành địa phương liên quan về các nội dung như sau:

- Xem xét chủ trương cho phép Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu bổ sung hạng mục công trình đề chắn sóng để đảm bảo an toàn cho phương tiện ra vào neo đậu cho khu vực bến tàu. Trong trường hợp UBND tỉnh cho phép bổ sung hạng mục công trình đề chắn sóng, cần thiết giao cho cơ quan hướng dẫn Công ty CP. Du lịch cáp treo Vũng Tàu thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch hạng mục công trình đề chắn sóng vào Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Nguu trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Rà soát phần diện tích đất mặt nước dự kiến đầu tư hạng mục công trình đề chắn sóng có nằm trong khu đất có diện tích 1.847,9m² đất công do nhà nước quản lý hay thuộc khu đất mặt nước đã được UBND tỉnh giao cho công ty thuê sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh để tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 09/02/2022 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh về giải quyết kiến nghị của Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu, UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Vũng Tàu khẩn trương phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu, Sở GTVT góp ý tại văn bản số 5185/SGTVT-KHTC ngày 14/12/2021 và văn bản số 75/SGTVT-KHTC ngày 11/11/2021.

Hiện nay, UBND thành phố Vũng Tàu đã lấy ý kiến của các sở ngành liên quan trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện Sở đang rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan và đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 9/2023.

Trên đây là các thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư đề chấn sóng, Sở Giao thông vận tải xin thông tin đến quý công ty được biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHĐT;
- Ban GD. Sở (b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đỗ Hải Thuận